

# SỰ KHÁC BIỆT GIỮA KINH TẾ PHÁT TRIỂN, KINH TẾ HỌC TRUYỀN THỐNG VÀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ

TS. Đoàn Tranh  
Đại học Duy Tân

Kinh tế học phát triển ra đời khi lấy đối tượng nghiên cứu của kinh tế học là các nước đang phát triển. Như vậy nó khác thế nào với kinh tế học truyền thống và kinh tế chính trị. Một số nhận xét sau nhằm có các phân biệt giữa các lĩnh vực nghiên cứu này.

**1. Kinh tế học truyền thống (Traditional Economics):** Cơ bản nó liên quan tới tính hiệu quả, sự phân phối với chi phí thấp nhất các nguồn lực sản xuất khan hiếm và với sự gia tăng tối ưu của các nguồn lực này qua thời gian, nhờ đó ngày càng tạo ra nhiều loại hàng hoá và dịch vụ. Kinh tế học truyền thống (chủ yếu là kinh tế học cổ điển và tân cổ điển) đề cập đến một thế giới tư bản phát triển với các thị trường hoàn hảo, quyền của người tiêu dùng (khách hàng là thượng đế), các điều chỉnh giá cả tự động, các quyết định dựa trên nền tảng lợi ích biên cá nhân cũng như sản lượng cân bằng trong tất cả các sản phẩm và thị trường tài nguyên. Nó thừa nhận tính duy lý về kinh tế và định hướng theo lợi ích, chủ nghĩa cá nhân, tính nhất quán đối với việc ra các quyết định về lựa chọn trong kinh tế.

**2. Kinh tế chính trị (Political Economics):** Nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của kinh tế học truyền thống, các quá trình tổ chức và xã hội thông qua đó các nhóm chớp bu kinh tế và chính trị nhất định tác động đến việc phân phối các nguồn lực sản xuất khan hiếm hiện nay và trong tương lai, cũng như dành riêng cho lợi ích của riêng họ hay dành nhiều cho dân cư hơn. Kinh tế chính trị vì thế liên quan đến mối quan hệ giữa lĩnh vực chính trị và kinh tế, với quan tâm đặc biệt tới vai trò của quyền lực trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

**3. Kinh Tế học Phát Triển (Development Economics):** Kinh tế học phát triển có phạm vi nghiên cứu lớn hơn. Nó liên quan tới cả việc phân phối có hiệu quả các nguồn lực sản xuất khan hiếm (hay không hiệu quả) hiện thời và với tốc độ tăng trưởng bền vững của chúng trong quá khứ, đồng thời còn phải đề cập đến các cơ chế tổ chức kinh tế, xã hội, chính trị trong cả khu vực tư nhân và nhà nước, cần thiết để mang lại những cải thiện nhanh chóng và có quy mô to lớn hơn trong mức sống của đại đa số những người dân mù chữ, suy dinh dưỡng và đói nghèo ở Châu Phi, Châu Á và Mỹ Latinh.

Theo nhận thức này, kinh tế học phát triển cấp tiến và toàn diện hơn là kinh tế học truyền thống hay kinh tế chính trị.